



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี โทร. 8087

ที่ อว7601.23/สปบ1/66/2564

วันที่ 30 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญอาจารย์บรรจุใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอนรุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน คณบดี ผอ.สำนัก/สถาบัน หัวหน้าภาควิชา/สายวิชา


ด้วยมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นว่าการพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์ เป็นสิ่งสำคัญต่อคุณภาพนักศึกษา จึงได้มีการจัดโครงการพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงานใหม่สายวิชาการให้มีสมรรถนะเบื้องต้นของผู้สอนตามกรอบ KMUTT PSF ในมิติของการเรียนรู้หลักการที่จะเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน มีความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบแผนการสอนที่สนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา มจร. และหลักเบื้องต้นในการบริหารจัดการชั้นเรียน รวมทั้งวิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำโครงการฯ ให้พนักงานใหม่สายวิชาการที่ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนทุกคน เข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนและมีการติดตามพัฒนาการอย่างเป็นระบบโดยใช้หลักการอบรมแบบ 10:20:70 ซึ่งเป็นการแสดงสัดส่วนระหว่างการอบรมแบบ formal training, social learning และ on the job training โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

หลักการอบรม	รายละเอียด
10%	การเรียนรู้จากการเข้ารับการอบรม ในวันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 (5 วัน) face to face และ online platforms
20%	การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์นิเทศก์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนของ มจร. ในช่วงสองภาคการศึกษา
70%	การเรียนรู้จากการทำงานที่ต้นสังกัด หรือที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เช่น งานสอน งานบริการวิชาการ ฯลฯ

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงขอแจ้งรายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่สายวิชาการ (Beginner) ประจำปีงบประมาณ 2564 และกำหนดการอบรมโครงการฯ รุ่นที่ 10 ตามเอกสารแนบ 1 และ 2 รวมทั้งขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ตามเอกสารแนบ 3 และพิจารณารายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (อาจารย์ใหม่) ที่ต้องเข้าอบรมพนักงานใหม่สายวิชาการด้านการเรียนการสอนรุ่นที่ 10 ตามเอกสารแนบ 4 เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมกลับมายังในวันที่ **14 พฤษภาคม 2564** ที่สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้การเข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงาน และการเลื่อนระดับตำแหน่งในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

 Digitally signed by
Sumet Angkasirotkul
Date: 2021.05.05
10:41:58 +07'00'

(ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล)

รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล

หมายเหตุ: เอกสารนี้อีเมลแจ้งอาจารย์ใหม่ที่ต้องเข้าร่วมโครงการฯ เบื้องต้นแล้ว

ผู้ประสานงาน : นาย ปรชาญ์ ตันประเสริฐ

E-mail: prach.tan@mail.kmutt.ac.th